

**THỰC HIỆN QUY TRÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 27/8, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị. Phát biểu tại các hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững các mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo

để giới thiệu nhân sự xứng đáng ứng cử vào các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo quy định, nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và nhân dân; có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng. Mẫu mực về phẩm chất đạo đức; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Có trình độ, kiến thức toàn diện; có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Là hạt nhân quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm cao. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng; đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp; có nhiều kinh nghiệm thực tiễn... Quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 5 bước. Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1 (bước 1 của quy trình), căn cứ cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy định của trung ương và phương hướng công tác nhân

sự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua; trên cơ sở nguồn nhân sự tái cử và danh sách quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đủ điều kiện, tiêu chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu để lấy ý kiến ở hội nghị cán bộ chủ chốt. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2 của quy trình), các đại biểu tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín theo danh sách nhân sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua ở bước 1. Căn cứ cơ cấu, số lượng theo quy định, tiêu chuẩn, điều kiện và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy tỉnh thông qua; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tại hội nghị

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1 (bước 3 của quy trình), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 (bước 4 của quy trình), trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bổ phiếu thông qua danh sách nhân sự dự kiến ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2 (bước 5 của quy trình), các đại biểu phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

**ĐÀO QUYN**

**SƠ KẾT CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 27/8, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19; các địa phương, ngành, huyện, thành phố, đơn vị. 8 tháng qua, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt. Các ổ dịch, ca bệnh nhiễm Covid-19 được xử lý nhanh, triệt để, không để lây lan ra cộng đồng. Toàn tỉnh đã tập trung rà soát, truy vết, xét nghiệm, quản lý, cách ly kịp thời các trường hợp nhập cảnh, trường hợp có nguy cơ từ các ổ dịch về. 31 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ghi nhận trên địa bàn tỉnh đã được điều trị khỏi, trong đó 8 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 23 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh

nhiệt đới Trung ương, chưa phát sinh ca bệnh mới. Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng đã rà soát, điều tra, truy vết, giám sát hơn 8.900 người nhiễm, nghi nhiễm và đối tượng nguy cơ để cách ly, theo dõi sức khỏe; tổ chức xét nghiệm hơn 7.700 mẫu bệnh phẩm của người có nguy cơ nhiễm. Dù dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ bùng phát dịch tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh còn cao. Trong thời gian tới, Thái Bình tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương và bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội và sống an toàn với dịch; tiếp tục thực hiện nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 khẳng định, đến thời điểm này dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt. Việc điều trị, phong tỏa, cách ly đã thành công, không để lây chéo trong

khu cách ly, bệnh viện và không để lây lan ra cộng đồng. Kết quả trên thể hiện nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch đã được triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp với thực tiễn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hoan nghênh các doanh nghiệp, người dân trong việc chủ động và chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Các số, ngành, huyện, thành phố đã vào cuộc tích cực triển khai kịp thời gói an sinh xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh cũng chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch. Các số, ngành, huyện, thành phố đã vào cuộc tích cực triển khai kịp thời gói an sinh xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh cũng chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua, đó là phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để có biện pháp phòng, chống dịch đúng, linh hoạt, phù hợp cho từng tình huống, giai đoạn. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và xã hội là hết sức cần thiết, vừa tạo nguồn lực vừa tạo

động lực và niềm tin cho công tác phòng, chống dịch. Công tác tuyên truyền phải toàn diện, đầy đủ, cập nhật chính xác tình hình, không gây hoang mang trong nhân dân. Kiên trì, linh hoạt thực hiện 5 nguyên tắc và phương châm "4 tại chỗ" trong phòng, chống dịch, chung sống an toàn với dịch. Chủ động sẵn sàng đẩy lùi dịch bệnh, chống dịch trong mọi tình huống để đạt được kết quả cao nhất, không để bị động, bất ngờ. Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp phù hợp trong phòng, chống dịch; quyết liệt thực hiện ngăn chặn nguồn lây từ bên ngoài vào, không để lây chéo trong khu cách ly, tổ chức điều trị thành công tại bệnh viện. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp cần sơ kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch thời gian qua, từ đó để ra giải pháp phù hợp trong thời gian tới, sẵn sàng cho các tình huống mới khi có dịch xảy ra. Đối với ngành Y tế, nghiên cứu việc mua thêm máy xét nghiệm theo khuyến

ngợi của Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế); chỉ đạo quyết liệt các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện triển khai các tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch. Các bệnh viện vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch vừa bảo đảm điều trị an toàn cho người bệnh, không để lây chéo trong bệnh viện. Đồng chí cũng đề nghị các số, ngành, huyện, thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm những việc chưa làm được để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới trên tinh thần vừa bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội và sống an toàn với dịch. Tại hội nghị đã công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo từ ngày 1/9. Nhân dịp này, 43 tập thể, 30 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

**HOÀNG LANH - MINH ĐỨC**

**THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ...**

(Tiếp theo trang 1)

1.034 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 687 ca lây nhiễm trong nước, 30 trường hợp tử vong. Số ca mắc mới liên tục giảm đến 8 bệnh nhân từ ngày 25/7 đến nay là 547 ca. Cũng theo Bộ Y tế, tình hình dịch đến thời điểm hiện tại đã có bản đồ kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ xuất hiện dịch bệnh trong cộng

đồng là thường trực, nhất là tại một số khu vực như: bệnh viện, nhà máy, công sở, trường học.... Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các địa phương và ngành Y tế đã vào cuộc quyết liệt với nhiều biện pháp đúng, đúng như vận động người dân đeo khẩu trang, thực hiện xét

nhệm, cách ly, truy vết kịp thời... Đến nay đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Nhiều tỉnh có các biện pháp mạnh mẽ, thực hiện khoanh vùng dập dịch quyết liệt. Đến nay, mục tiêu kép bước đầu đã thực hiện tốt như: đẩy mạnh đầu tư công, xuất nhập khẩu, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành đặc biệt là ngành Y tế không được chủ quan, lơ là. Tiếp tục quản

trị tinh thần thần tốc, quyết liệt, khoanh vùng rộng, dập dịch nhanh để góp phần thực hiện mục tiêu kép. Các địa phương cần có các biện pháp thực địa phát triển sản xuất, kinh doanh; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện các giải pháp phù hợp không để đứt gãy các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp phải đóng cửa, lao động thất nghiệp. Các

tình biên giới phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép. Ngành Y tế tăng cường nghiên cứu vắc-xin, thuốc điều trị Covid-19. Các bộ, ngành liên quan tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn, bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh dịch có thể còn kéo dài.

**TU ANH - NGOC TRAM**

**TOÀN TỈNH ĐÃ PHUN PHÒNG, TRỪ...**

(Tiếp theo trang 1)

Trên đồng ruộng, một số đối tượng sâu bệnh phát sinh và có nguy cơ gây hại: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, bệnh bạc lá, rầy các loại. Để bảo đảm kết quả sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2020, Thái Bình đã phát động đợt phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm cho 100% diện tích lúa mùa từ ngày 26 - 30/8, đồng thời phân công lãnh đạo và cán bộ tăng cường cho các địa phương để chỉ đạo phòng, trừ sâu bệnh; tập trung hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh trên quan

diểm tập trung, sâu sát, quyết liệt. Sau hai ngày phát động, hết ngày 27/8, nông dân trong tỉnh đã phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh hại cho 55.350ha lúa mùa, bằng 70,95% diện tích cần phòng, trừ. Tiếp tiếp kiểm tra đồng ruộng tại thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương), xã Tây Lương (Tiền Hải), xã Hồng Dũng (Thái Thụy), đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận Thái Bình đã làm tốt công tác dự tính, dự báo và phòng, trừ sâu bệnh hại; các trà lúa sinh trưởng, phát triển tốt, hứa



Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra sâu bệnh hại lúa mùa tại xã Hồng Dũng (Thái Thụy).

hẹn một vụ lúa được mùa. Để vụ mùa tháng lợi toàn diện, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thái Bình cần tăng cường đơn đốc nông dân phun

thuốc phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, bảo đảm thời vụ khuyến cáo. Tuyên truyền người dân bón tăng lượng phân Kali khi lúa phân hóa đồng; tuyệt đối không sử dụng đạm đơn, phân qua lá để bón hoặc phun với mục đích nuôi đồng, nuôi hạt làm gia tăng mức độ gây hại của sâu bệnh, đặc biệt là bệnh bạc lá và bệnh đạo ôn cổ bông cuối vụ. Trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, bảo đảm an ninh lương thực càng có ý nghĩa quan trọng, vì thế Thái Bình cần tiếp tục tổ chức bám sát đồng ruộng, dự tính, dự báo kịp thời, khoanh vùng sớm, không để sâu bệnh hại lan rộng, bảo vệ tốt diện tích, năng suất lúa mùa.

**KIẾN XƯƠNG**

**Chủ động phòng, trừ sâu bệnh hại lúa**

Vụ mùa năm 2020, huyện Kiến Xương gieo cấy 11.227ha, đến nay lúa đang trong giai đoạn làm đòng, dự kiến lúa trở tập trung từ ngày 10 - 20/9. Theo điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, sâu non cuốn lá nhỏ nở rộ từ ngày 24 - 30/8 với mật độ cao, trung bình từ 70 - 80 con/m<sup>2</sup>, rầy lúa 7 nở rộ từ ngày 20/9 đến đầu tháng 10, dự bảo mật độ nơi cao từ 3.000 - 5.000 con/m<sup>2</sup>; các đối tượng dịch hại khác như sâu đục thân, bệnh lùn sọc đen, bệnh khô vằn, bạc lá... nếu không phòng, trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa mùa. Để bảo vệ lúa mùa, huyện Kiến Xương đã phát động chiến

dịch phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và rầy các loại từ ngày 27 - 30/8 trên toàn bộ diện tích. Khuyến cáo nông dân áp dụng các biện pháp tổng hợp, giữ nước hợp lý, không bón đạm đơn, không sử dụng các loại phân qua lá và chất kích thích sinh trưởng. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên thông báo về tình hình sâu bệnh trên lúa mùa và hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ để các địa phương kịp thời thực hiện. Kiến Xương cũng yêu cầu xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện thực hiện tốt phương án tưới, tiêu, phối hợp với các địa phương làm tốt công tác giải tỏa dòng chảy phục vụ sản xuất.

**THU THUY**

**Nâng cao hiệu quả**

**công tác quản lý kinh doanh xăng dầu**

Đó là mục tiêu mà Cục Quản lý thị trường tỉnh đặt ra khi tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) vào sáng ngày 27/8. Theo đó, hai bên đã thảo luận và thống nhất phối hợp trong một số hoạt động như cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu về tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu và các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh (hành vi vi phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng vi phạm); phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm

tra, xử lý vi phạm và các điều kiện cần thiết khác trong công tác quản lý thị trường xăng dầu, bảo vệ thương hiệu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trao đổi thông tin, phổ biến các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước; tổ chức hội thảo, hội nghị liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu. Để phát huy hiệu quả trong hoạt động phối hợp, hai bên đã thống nhất về nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp thực hiện. Thông qua ký kết quy chế phối hợp, Cục Quản lý thị trường và Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình mong muốn thực hiện tốt công tác

**KHẮC ĐUẤN**

**HỘI NHÀ BÁO THÁI BÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho nhóm tác giả của Đài PTTH Thái Bình.

Chiều ngày 27/8, Hội Nhà báo Thái Bình tổ chức hội nghị gặp mặt hội viên và biểu dương, khen thưởng các tác giả đạt giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV, năm 2019. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Từ năm 2010 đến nay, lựa chọn tác phẩm tham gia giải Báo chí quốc gia của các hội viên, Hội Nhà báo Thái Bình đã đạt 15 giải, trong đó có 2 giải B, 7 giải C và 6 giải khuyến khích. Năm 2019, Thái Bình đạt 2 giải Báo chí quốc gia, trong đó Đài PTTH Thái Bình đạt giải B với tác phẩm "Lời giải ruộng hoang", Báo Thái Bình đạt giải C với tác phẩm "Ai ơi... chớ bỏ ruộng hoang".

Tại hội nghị, 2 nhóm tác giả đạt giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV, năm 2019 đã được trao bằng khen của UBND tỉnh và quà của Hội Nhà báo Thái Bình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tác giả đạt giải Báo chí quốc gia cũng như những thành tích mà đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, những kết quả đó thể hiện sự nhiệt huyết, tinh thần hết mình vì nghề nghiệp của các tác giả, những nhà báo tiêu biểu trong đội ngũ những người làm báo trong tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, thời gian qua các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đánh giá cao hoạt động của Hội Nhà báo Thái Bình đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan tập hợp, định hướng nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo; tham mưu tích cực giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong các hoạt động quản lý và phát huy hoạt động của báo chí. Trong bối cảnh bùng nổ truyền thông hiện nay, các loại hình báo chí truyền thống đang phải cạnh tranh gay gắt với mạng xã hội, đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, để ra những giải pháp thiết thực để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vừa không ngừng phát triển bắt nhịp với xu thế truyền thông hiện đại, luôn thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận xã hội.

Để làm được điều đó, đồng chí đề nghị Hội Nhà báo Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, đặc biệt là hội viên, mỗi người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Đội ngũ người làm báo, các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, xây dựng các cơ quan báo chí trong tỉnh thực sự là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền, điển đàn của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

**TU ANH - NGOC TRAM**

**KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020...**

(Tiếp theo trang 1)

8 em, Tiếng Anh 1 em, Hóa học 20 em, Sinh học 1 em, Lịch sử 5 em, Địa lý 2 em và cao nhất là môn Giáo dục công dân với 114 em đạt điểm 10. Môn Ngữ văn có 2 em đạt điểm cao nhất là 9,5 điểm, môn Vật lý có 8 em đạt 9,75 điểm. Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo, dẫn đầu 6 môn thi tổ hợp khoa học xã hội là em Phạm Vũ Mai Linh, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh với 55,85 điểm; em Bùi Văn Anh, Trường THPT Bắc Kiến Xương dẫn đầu 6 môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên với 54,14 điểm.

**THÁI THUY**

**Xây dựng 149 mô hình tự quản về an ninh trật tự**

Thời gian qua, Công an huyện Thái Thụy đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 149 mô hình tự quản về an ninh trật tự và 9 mô hình cụm giáp ranh liên kết bảo đảm an ninh trật tự. Mặc dù hoạt động chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện của người dân nhưng các tổ quản về an ninh trật tự đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an huyện, công an các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tại các khu vực, địa bàn trọng điểm. Nhờ đó, các vụ việc phức tạp ở cơ sở đã được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để hình thành điểm nóng phức tạp. Ngoài ra, thông qua việc xây dựng các mô hình đã nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

**TRẦN TUẤN**

**Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Huy trong vụ án đối vợ tại xã Bình Nguyên**

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kiến Xương ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Ngọc Huy, sinh năm 1982, trú tại thôn An Chí, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người xảy ra ngày 23/8 tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương.

Người nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn vợ chồng. Vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 23/8, Đoàn Ngọc Huy dùng xăng đổ lên người và châm lửa đốt chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1983) - là vợ Huy, làm chị Hương bị bỏng nặng. Ngay sau đó Huy đã đến UBND xã Bình Nguyên đầu thú.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương phê chuẩn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

**QUỐC CƯỜNG**